

# Các Láng Giềng Reedway Safe Rest Village ,

Thân gửi Các Láng Giềng Reedway Safe Rest Village,

Cuộc khủng hoảng vô gia cư vẫn tiếp tục. Nhu cầu cung cấp nơi trú thân ngoài trời an toàn, ổn định với các dịch vụ dành cho những người vô gia cư chưa sẵn sàng để chuyển thẳng đến nhà ở vẫn còn đang tiếp diễn. Nhóm Safe Rest Village của chúng tôi nhận được yêu cầu giới thiệu hàng ngày từ nhân viên tiếp cận cộng đồng, những cá nhân có nhu cầu và những người muốn hỗ trợ những người láng giềng vô gia cư của họ, cùng những người khác. Rõ ràng, chúng ta vẫn cần nhiều dịch vụ hơn để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Do nhu cầu và cho thêm không gian sẵn có tại khu vực Reedway Safe Rest Village, Thành Phố **sẽ mở rộng công suất của nơi trú thân này** trong những tháng tới.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của cộng đồng về **cách làm nào** cho việc mở rộng này thành công cho cả cộng đồng và các cư dân trong làng. Chúng tôi có một số cách để mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình:

- Email cho nhóm tại: [shelterservices@portlandoregon.gov](mailto:shelterservices@portlandoregon.gov)
- Gọi vào và để lại tin nhắn tại 503-823-1340
- Viết thư cho chúng tôi: Quý vị có thể gửi đến "City Shelters Team, 1120 SW 5<sup>th</sup> Avenue, Rm 901, Portland, OR 97204"
- Tại phiên dự thính. Sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 22 Tháng Hai, 2024 vào lúc 5:30-6:30 giờ tối tại The Pilgrim Lutheran Church (4244 SE 91st Ave., Portland, OR 97266) . Chúng tôi cũng sẽ phát trực tiếp buổi họp trên Zoom. **Đường chuyên liên kết sẽ có trên trang mạng của chúng tôi.** Hãy đến với những câu hỏi của quý vị! Urban Alchemy và đội City Shelter sẽ có mặt để lắng nghe.

Chúng tôi mong mỗi nghe được từ quý vị.

Trân trọng,  
Nhóm City Sheltering

Quét **mã QR** hoặc truy cập [SafeRestVillages.org](https://SafeRestVillages.org) để biết thêm thông tin



English  
Русский  
中国人  
Tiếng  
Việt



**Streets to Stability**

Safe Rest Village Program  
1120 SW Fifth Avenue, Room 901  
Portland, OR 97204



SCAN ME

English

Русский

中国人

Tiếng Việt



Vào trang [SafeRestVillages.org](https://SafeRestVillages.org)  
Để biết thông tin hiện tại.

